

Cư Jút, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Số: 07/BC-MTTQ-BTT

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Cư Jút là Huyện biên giới, nằm phía Bắc của tỉnh Đắk Nông có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Có tổng diện tích tự nhiên 72.069ha; dân số 22.740 hộ với 101.288 nhân khẩu, gồm 23 dân tộc anh em cùng chung sống trên 124 thôn, buôn, bon, tổ dân phố, của 07 xã và 01 thị trấn; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 48,09%; huyện có 03 thành phần tôn giáo chính: Công giáo, Phật giáo và Tin lành với khoảng 40.009 tín đồ, chiếm khoảng 39,5% dân số toàn huyện.

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng, MTTQ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết các dân tộc, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao ý chí, tự lực, tự cường tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị góp phần đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đi vào cuộc sống của nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã được nâng lên một bước; dân chủ trong xã hội và phát huy, khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được mở rộng. Đến nay huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Ea Tling đạt chuẩn văn minh đô thị.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Căn cứ Quyết định số 86- QĐ/HU, ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Jút về việc ban hành “*Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện*” liên quan đến trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong công tác dân vận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận nhất trí về chính trị trong nhân dân, tạo ra sự đồng thuận xã hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội.

Nhân dân các dân tộc huyện Cư Jút luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận

động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp có hiệu quả vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng của địa phương góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và các giai tầng khác trong xã hội đều phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng; tỷ lệ quần chúng nhân dân tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng tăng cao. Đa số đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng nhân dân tin tưởng, tích cực thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong những năm qua nhân dân trên địa bàn huyện còn băn khoăn lo lắng về sự tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, giá cả của các mặt hàng nông sản giảm mạnh; các doanh nghiệp hoạt động gặp nhiều khó khăn, tình trạng lao động thiếu việc làm, thu nhập không ổn định; các vấn đề về tệ nạn xã hội, tình hình vi phạm an toàn giao thông, vận chuyển lâm sản trái phép, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường... còn diễn biến phức tạp; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thiếu tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ để lại những dư luận không tốt trong nhân dân; các thế lực phản động tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, âm mưu bạo loạn, lật đổ, đã làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Nguyện vọng chung của các tầng lớp nhân dân huyện nhà là mong muốn Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp có những chủ trương, giải pháp hữu hiệu làm thay đổi tình hình trên địa phương và huyện nhà phát triển, vững chắc hơn trong tình hình mới.

2. Tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành hiến pháp và pháp luật; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước.

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung quán triệt tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Luật Đất đai sửa đổi... Đặc biệt là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kết quả, đã tổ chức được 425 cuộc, với gần 50.000 lượt người tham dự.

Hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn... gắn bó với nhân dân, có tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng. Các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường củng cố tổ chức vững mạnh, tiếp tục mở rộng nội dung và hình thức hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở và địa bàn dân cư.

Hàng năm phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Ngày hội được tổ chức chu đáo, nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, trở thành hoạt động có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, văn hoá, xã hội ở khu dân cư; đề cao tính tự quản của cộng đồng, xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện. Các vị lãnh đạo từ tỉnh, huyện, các xã, thị trấn sắp xếp thời gian tham dự Ngày hội để chung vui cùng nhân dân, chúc mừng những thành tích của cộng đồng dân cư trong phong trào thi đua yêu nước. Thông qua Ngày hội mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức với nhân dân ở khu dân cư càng thêm gắn bó.

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các cấp bám sát địa bàn cơ sở, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc, đồng bào theo đạo thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số như: tổ chức gặp mặt, hội nghị biểu dương, tặng quà... Thông qua các hoạt động đó đã kịp thời động viên người có uy tín tiếp tục tham gia các hoạt động ở địa phương; đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; cung cấp tin tức giúp các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, trật tự nhất là vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “*Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam*”. Tháng 6/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng và triển khai Đề án, thiết lập Trang thông tin Ủy ban MTTQ huyện và phối hợp với Đài Phát thanh huyện đưa tin tuyên truyền về công tác Mặt trận, nhất là tuyên truyền về “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, vận động ủng hộ Quỹ “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, các gương sáng cộng đồng, mô hình, cách làm hay ở cơ sở... Kết quả: đã đăng tải 224 tin, bài trên Trang thông tin điện

tử của Ủy ban MTTQ huyện. Tiếp nhận và cấp phát hành 1.600 cuốn Bản tin Công tác Mặt trận đến 127 khu dân cư.

3. Thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện và phản biện xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phối hợp triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Qua thực hiện dân chủ ở cơ sở tạo được sự chuyển biến về nhận thức về vị trí, vai trò của việc thực hiện dân chủ cơ sở trong cán bộ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân đầu tư cho phát triển, góp phần to lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhân dân đã đóng góp hàng tỷ đồng, góp công, góp sức xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, cùng với Nhà nước xây dựng, sửa chữa được nhiều công trình đường giao thông nông thôn, trường học, hội trường thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đến nay 127/127 khu dân cư có quy ước được phê duyệt; Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận quy trình, thủ tục bầu trưởng thôn, buôn, bon, tổ dân phố hết nhiệm kỳ theo khoản 2, Điều 16 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản có liên quan. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kết hợp với công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng:

Trong những năm qua MTTQ hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn cùng cố kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT, ngày 10/8/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ động phối hợp với cấp ủy, Chính quyền tổ chức thực hiện việc giám sát một số tuyến giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh trên địa bàn, nhìn chung 2 Ban hoạt động tương đối tốt.

- Công tác hòa giải:

Phối hợp, hướng dẫn Mặt trận cơ sở tham gia tổ chức tốt công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Toàn huyện có 127/127 tổ hòa giải với 832 hòa giải viên, các Tổ hòa giải thường xuyên được bổ sung, kiện toàn kịp thời, tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Trong 10 năm qua, các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 385 vụ việc, trong đó: Hòa giải thành 347 vụ việc và hòa giải không thành 38 vụ việc. Thông qua hoạt động hòa giải góp phần tích cực trong việc hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài; giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Ủy ban MTTQ huyện thực hiện tốt Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT ngày 12/02/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến

ngợi, phản ánh của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện nhận được trên 45 đơn phản ánh, kiến nghị và tiếp 50 lượt công dân. Sau khi xem xét, đã chuyển đơn và hướng dẫn công dân đến cơ quan liên quan để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện tốt công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của bộ phận tiếp công dân của huyện, các phòng ban, đơn vị thuộc huyện và 8 xã, thị trấn theo quy định.

- *Kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội:*

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế Giám sát và phản biện xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu cho Huyện uỷ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế, Quy định đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã và Ban công tác Mặt trận để hướng dẫn chi tiết cách thức tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện của Mặt trận. MTTQ đã tổ chức được 5 lớp cho 675 lượt cán bộ Mặt trận cơ sở tham gia, triển khai thực hiện được 77 cuộc giám sát cụ thể: Ủy ban MTTQ huyện tổ chức giám sát được 05 cuộc với 05 nội dung; Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức giám sát được 16 cuộc với 06 nội dung; Ban thanh tra nhân dân giám sát được 24 cuộc và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 32 cuộc. Chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức 02 cuộc đối thoại với nhân dân nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân.

4. Chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành để tổ chức các đề tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn và các loại hình cơ sở khác.

Trong những năm qua MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*Tự diễn biến*”, “*Tự chuyển hóa*” trong nội bộ, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cụ thể như: Hội nông dân với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Chương trình “*Tiếp sức nhà nông cho con đến trường*”; Phong trào “*Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới*”, Phong trào “*Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh*”;

Hội phụ nữ với Cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, Cuộc vận động “Xây dựng 5 không, 3 sạch”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Biến phế liệu thành bô”; Đoàn thanh niên với Cuộc vận động “*Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo*”, Cuộc vận động “*Nghĩa tình biên giới, hải đảo*”, phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “*Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp*”,; Cựu chiến binh với phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” chủ đề “Hai nhất, ba nêu gương” với nội dung “*Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu*”, Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ...; Người cao tuổi với phong trào thi đua “*Tuổi cao- gương sáng*”, “*Tuổi cao chí càng cao*”; Liên đoàn lao động với phong trào “*Lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả*”; phong trào “*Giỏi việc nước, đảm việc nhà*”; phong trào “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, gia đình hạnh phúc*” trong CNVCLĐ; phát huy mạnh mẽ phong trào “*Người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu*”; phong trào “*Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền*”.... Tất cả những cuộc vận động, phong trào thi đua đã làm cho phong trào thi đua yêu nước chung của huyện trở nên phong phú, đa dạng và đạt hiệu quả cao.

Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Công an huyện và các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân nêu cao cảnh giác không nghe, không làm theo các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Thực hiện có hiệu quả Đề án 01 (138) về “*Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư*”. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*” được 161 buổi với 14.500 người tham gia. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho các vị là chức sắc các tôn giáo, già làng, trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư được 35 buổi với hơn 2.000 người tham gia; vùng đồng bào dân tộc thiểu số được 28 buổi có hơn 2.500 người tham gia; phát động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện được 599 buổi có hơn 62.000 lượt người tham gia; Cấp phát tài liệu tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam in ấn đến Ban Công tác Mặt trận ở 127 khu dân cư; Tổ chức cho trên 95% hộ dân tại cộng đồng dân cư ký cam kết tham gia bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và hủ tục lạc hậu khác... Đến nay trên địa bàn huyện xây dựng được 195 cán bộ cốt cán ở khu dân cư và 08 đội dân quân tự vệ bảo vệ an ninh trật tự thôn, buôn, bon, tổ dân phố; kiện toàn, củng cố 127 Ban công tác Mặt trận, 08 Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp với chính quyền củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 127 tổ

hòa giải với 630 hòa giải viên và 127 tổ an ninh nhân dân ở các xã, thị trấn góp phần ổn định an ninh chính trị và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

5. Về thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các dự luật, dự án theo quy định của Pháp luật. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của các tổ chức thành viên để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận. Trong những năm qua, bằng nhiều hình thức và nhiều biện pháp triển khai MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền như: Tổ chức hội nghị, gửi văn bản dự thảo đề nghị góp ý, góp ý tại hội nghị giao ban với cấp ủy, các Hội nghị sơ, tổng kết của chính quyền, tham gia cuộc họp với các phòng, ban của huyện, qua việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND các cấp, tổ chức hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Qua các Hội nghị này MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã tham gia góp nhiều ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách của huyện, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. đồng thời MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội còn tham gia góp ý đối với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của đảng, của HĐND các cấp tại địa phương.

Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp. Nhất là việc tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Bộ Luật dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật MTTQ Việt Nam, Luật Trưng cầu ý dân, Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Kết quả đã tổ chức được 268 hội nghị lấy ý kiến với hàng trăm ý kiến đóng góp cho các văn kiện Đại hội đảng các cấp.

6. Phối hợp với Thường trực HĐND các cấp hiệp thương giới thiệu nhân sự và vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo dân chủ, đúng luật định.

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử; hướng dẫn Ban thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ động xây dựng tiến độ các công việc thuộc trách nhiệm của MTTQ đảm bảo các bước theo quy định; tập trung thực hiện tốt 6 nội dung công tác Mặt trận tham gia công tác bầu cử. Chủ động thực hiện tốt các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo phân bổ của Thường trực HĐND huyện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được 158

buổi có hơn 10.000 người tham gia. Kết quả huyện bầu đủ 03 Đại biểu Quốc hội, 09 Đại biểu HĐND tỉnh, 40 đại biểu HĐND huyện và 258 Đại biểu HĐND xã theo quy định .

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Kết quả thực hiện công tác dân vận của Mặt trận đạt được trong những năm qua là to lớn và quan trọng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố. Các cấp ủy đảng đã thể hiện rõ vai trò vừa là người lãnh đạo vừa là thành viên của Mặt trận. Chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo. MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khối Đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường, mở rộng và phát huy, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, “*Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế*”, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện; đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và ngày càng được lan tỏa và nhân rộng.

Dân chủ cơ sở được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy; hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp trong huyện có nhiều đổi mới; việc phối hợp hoạt động với các cơ quan Nhà nước, tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Bộ máy tổ chức, cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở và Ban Công tác Mặt trận thôn, buôn, bon, tổ dân phố luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn; Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; hoạt động của Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ngày càng thiết thực, hiệu quả.

1. Kết quả đạt được và nguyên nhân

Có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền; sự tích cực thực hiện chương trình hành động của các tổ chức thành viên; Tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương tuy còn nhiều khó khăn nhưng về cơ bản được ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng giữ vững đem lại lòng tin vững chắc trong các tầng lớp nhân dân.

MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn trong việc đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực của địa phương, của nhân dân nên được hệ thống chính trị và nhân dân ủng hộ.

Ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước của nhân dân tạo nên sự đồng thuận xã hội và sự đồng lòng, nhất trí của các tầng lớp nhân dân trước những giải pháp của cấp ủy Đảng và chính quyền để vượt qua những khó khăn về kinh tế, xã hội làm cho khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong các lực lượng, trong cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn kết giữa các đồng bào các dân tộc, tôn giáo... ngày càng bền vững tạo nên những thuận lợi cơ bản cho công tác vận động, tập hợp khối đại đoàn kết của MTTQ.

2. Những hạn chế, yếu kém

Công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi chưa được sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; việc tập hợp và phát huy vai trò từng giai cấp, tầng lớp, những người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo có lúc chưa kịp thời; công tác xây dựng lực lượng nòng cốt ở khu dân cư chưa được chú trọng; vai trò người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, hoạt động tự quản ở khu dân cư chưa phát huy được hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò chủ thể của mình đối với xây dựng nông thôn mới.

Công tác phối hợp giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng, hiệu quả giám sát chưa cao; Chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa đồng đều, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận đặc biệt là cấp cơ sở nói chung còn hạn chế. Sau Đại hội Đảng và cuộc bầu cử HĐND các cấp, một số đồng chí chuyên công tác khác, đội ngũ cán bộ mới được kiện toàn đa số là tuổi trẻ, kinh nghiệm công tác còn có mặt hạn chế vì vậy phần nào ảnh hưởng tới công tác chung.

Cán bộ Mặt trận huyện, xã còn kiêm nhiệm nhiều chức danh. Phụ cấp của Phó chủ tịch Mặt trận xã còn thấp vì vậy chưa động viên được cán bộ yên tâm, nhiệt tình công tác. MTTQ thiếu cán bộ và chuyên gia am hiểu đa dạng các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

** Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém:*

Nhận thức về vai trò, vị trí của MTTQ trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo quan điểm, đường lối của Đảng có lúc, có nơi chưa được sâu sắc, vai trò nhân dân làm chủ thông qua Mặt trận, tiếng nói trong Mặt trận chưa được phát huy làm cho Mặt trận chưa thực sự làm tròn vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.

Việc thực hiện cơ chế phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong MTTQ các cấp cũng như giữa chính quyền với Mặt trận có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ, kịp thời. Vai trò của một số vị ủy viên chưa được phát huy.

Công tác tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân về nội dung và hình thức ở một số nơi chưa đa dạng, phong phú, chưa sát với từng đối tượng nên hiệu quả có mặt còn hạn chế.

Trình độ, năng lực cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận còn những hạn chế nhất định. Cán bộ Mặt trận ở khu dân cư thay đổi liên tục, thiếu quy hoạch, đào tạo nên hoạt động còn lúng túng.

IV. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận nhất trí về chính trị trong nhân dân, tạo ra sự đồng thuận xã hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội.

Tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành hiến pháp và pháp luật; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước.

Thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện và phản biện xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành để tổ chức các đề tài, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn và các loại hình cơ sở khác.

Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các dự luật, dự án theo quy định của Pháp luật. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của các tổ chức thành viên để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Phối hợp với Thường trực HĐND các cấp hiệp thương giới thiệu nhân sự và vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo dân chủ, đúng luật định.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận HU;
- Lưu VP, VT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thị Hòa